



จุดศูนย์รวมสำหรับคุณใน “การฝึกอบรม - Made in Germany”

iMOVE คือผู้บุกเบิกแผนงานของ German Federal Ministry of Education and Research เพื่อส่งเสริมแผนธุรกิจในระดับสากล และแผนความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการฝึกอบรมของเยอรมันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในระดับนานาชาติ เราพร้อมประสานความร่วมมือและช่วยเหลือคุณในการสร้างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและบุคลากรจากภาคการศึกษาที่เชื่อถือได้ กิจกรรมของเราเน้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายผู้ให้บริการฝึกอบรมของเยอรมันและผู้ที่มีความสนใจทั่วโลก ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปีที่มีแจกให้ฟรีของเราโดยการขอรับหรือดาวน์โหลดได้ตามสะดวก

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการค้นหาพันธมิตรทางเครือข่าย
ที่คุณคาดหวัง

ติดต่อเราได้ทุกเมื่อ:

iMOVE
ที่ Federal Institute for Vocational Education and Training
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Germany
โทรศัพท์: +49 (0)228 107-1745
โทรสาร: +49 (0)228 107-2895
อีเมล: info@imove-germany.de
www.imove-germany.de



การฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการทำงาน!

กลุ่มอุตสาหกรรมในเยอรมันต่างให้ความเชื่อมั่นในระบบการศึกษาเชิงวิชาชีพแบบคู่ขนาน ประสบการณ์ที่ยาวนานด้านอาชีวศึกษาที่เข้าใจความต้องการในตลาดอย่างแท้จริงและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในทางวิชาชีพ สังคมและกระบวนการคือสิ่งที่เราพร้อมนำเสนอให้แก่พันธมิตรในเยอรมัน

หลักสูตรได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางอุตสาหกรรม การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและการผสมผสานทักษะผู้ประกอบการทำงาน สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจุดเด่นบางส่วนของแผนการฝึกอบรมสำหรับตลาดในเยอรมันซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านเทคนิคและการเรียนการสอน „การฝึกอบรม - Made in Germany“ ครอบคลุมทั้งบริการให้คำปรึกษาและบทเรียนมาตรฐานสำหรับใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสอดคล้อง

ช่องทางของคุณ ไปสู่ “การฝึกอบรม - Made in Germany”



TRAINING – MADE IN GERMANY

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ให้กับตัวเอง!

ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เราต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความ
ต้องการด้านทักษะที่หลากหลายของผู้ว่าจ้าง และในการส่งเสริม
ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

การปรับปรุงและพัฒนาทักษะคือองค์ประกอบสำคัญในการ
สร้างความได้เปรียบในระดับชาติ นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจว่า
ทุกคนจะมีศักยภาพมากที่สุดและมีบทบาทสำคัญในการ
ผลักดันเสถียรภาพทางสังคมในประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเตรียมพร้อมกับยุคสมัยของการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ หลาย
ประเทศเริ่มปรับตัวและเรียนรู้ประสบการณ์และรูปแบบการ
ทำงานในระดับสากลมากขึ้น เครื่องช่วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการสั่งหรือดาวน์โหลด
แผ่นพับฟรีจากเราในหัวข้อ *การพัฒนาทักษะเพื่อการทำงาน
กับพันธมิตรในเยอรมัน* ภายในนำเสนอเรื่องราวแห่งความ
สำเร็จแปลเรื่องจากเครือข่ายความร่วมมือของบริษัทยุโรป
และหน่วยงานฝึกอบรมของเยอรมัน

ติดตามข่าวเกี่ยวกับ “กิจกรรมฝึกอบรม - Made in Germany”
และ iMove Services ได้โดยสมัครรับจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์จากเราได้ฟรี



ค้นหาพันธมิตรที่คู่ควร!

ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบที่
สำคัญที่สุดคือการเชื่อใจกัน การทำความรู้จักกันอย่างใกล้ชิดคือ
หัวใจสำคัญของความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตรทุกประเภท
เป้าหมายของ iMove คือเพื่อเป็นตัวกลางสำหรับทุกฝ่ายในการ
ประสานความร่วมมือกัน

เพื่อรองรับการติดต่อและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เราจึง
ได้กำหนดพันธกิจด้านการค้า การประชุม B2B และงานประชุม
พิเศษต่าง ๆ ขึ้น นอกจากนี้เรายังได้เข้าร่วมงานเทรดแฟร์และ
งานจัดแสดงในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก การประชุมถูกจัดขึ้นหลาย
วาระเพื่อพูดคุยกับภาครัฐ หน่วยงานฝึกอบรมและกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ ของเรารวมขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ให้
บริการด้านวิชาการ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทให้บริการ
ที่สนใจในการส่งเสริมภาคการศึกษาและความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจร่วมกัน

สร้างประโยชน์อย่างเต็มที่จาก เครือข่ายทางธุรกิจของเรา!

เราผลักดันทักษะในการทำงานสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
ในเยอรมันผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับภาคการศึกษา โดยมีกร
รวบรวมและจัดหาข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
อย่างเต็มที่ เนื้อหาของเรามีจัดทำทั้งในภาษาเยอรมัน
จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซียและสเปน

เว็บไซต์ iMOVE www.imove-germany.de เป็นคลังฐานข้อมูล
เฉพาะด้านที่เชื่อถือได้ของเรา โดยครอบคลุมทั้งข้อมูล โปรไฟล์
และบริการจากผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมในเยอรมันกว่า
200 ราย สามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการได้จากหัวข้อ ประเทศ
หรือผู้ให้บริการในทั้งจัดภาษา หรือติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
ผ่านระบบออนไลน์

ใช้ประโยชน์จาก B2B ออนไลน์ของเราเพื่อแจ้งเงื่อนไขเฉพาะ
ของคุณและค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสม เว็บไซต์ของเรามี
ประกาศแจ้งและเอกสารกำกับต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมด
ของ iMOVE

